

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 146/UBND-NC

Hưng Yên, ngày 22 tháng 01 năm 2021

V/v tăng cường công tác phòng cháy,  
chữa cháy bảo vệ Đại hội lần thứ  
XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân  
Sửu và lễ hội đầu năm 2021

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2020, công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả tích cực; nhận thức của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân có những chuyển biến rõ rệt, công tác quản lý nhà nước được nâng lên, kiểm chế được số vụ cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra thiệt hại về người, giảm đáng kể về tài sản góp phần đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cuộc sống của nhân dân. Tuy nhiên, một bộ phận doanh nghiệp và người dân còn chủ quan, chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt; chưa thật sự quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy; các điều kiện đảm bảo cho công tác phòng cháy, chữa cháy còn bất cập, hạn chế. Đồng thời, phục vụ nhu cầu dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ, hội đầu Xuân 2021 hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu trữ hàng hóa tăng mạnh; việc sử dụng các trang thiết bị tiêu thụ điện năng lớn trong các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất tăng cao; các nguồn lửa, nguồn nhiệt trong các khu dân cư, khu di tích lịch sử, văn hóa, các lễ hội đầu xuân được sử dụng thường xuyên; kèm theo đó là tình hình thời tiết khí hậu hanh khô sẽ làm gia tăng nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ cháy, nổ, tai nạn sự cố bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ, hội đầu Xuân năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tập trung thực hiện một số nội dung sau:

**1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về an toàn PCCC cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, các hộ kinh doanh, nhân dân, nhất là các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ cao như: Chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự... qua đó giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong**



công tác PCCC. Rà soát, củng cố, tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC tại chỗ; huy động lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng tăng cường công tác ứng trực 24/24 giờ đảm bảo quân số, tăng cường tuần tra, canh gác, bảo vệ cơ quan, đơn vị đặc biệt là thời gian ngoài giờ làm việc, vào ban đêm, các ngày lễ, tết... phát hiện sớm và xử lý kịp thời, có hiệu quả các sự cố cháy, nổ xảy ra.

2. Rà soát, trang bị bổ sung các phương tiện, thiết bị PCCC đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu PCCC tại cơ sở. Chú trọng công tác bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra thường xuyên các hệ thống, phương tiện PCCC như: Hệ thống báo cháy, hệ thống cấp nước chữa cháy, phương tiện chữa cháy cầm tay, đảm bảo các hệ thống và phương tiện PCCC luôn ở trong tình trạng hoạt động tốt; bố trí các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy ở nơi dễ thấy, dễ lấy thuận tiện cho công tác PCCC. Ngoài ra, cần trang bị thêm các thiết bị phá dỡ như: Búa tạ, kim cộng lực, đèn pin, xà beng, khẩu trang lọc độc, cáng y tế... phục vụ cho công tác PCCC và CNCH.

3. Tăng cường công tác tự kiểm tra, chấn chỉnh công tác PCCC trong phạm vi trách nhiệm quản lý của mình. Tổ chức khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện công tác PCCC tại địa phương, đơn vị quản lý mà đã được cơ quan quản lý nhà nước về PCCC và CNCH kiểm tra kiến nghị, yêu cầu; có biện pháp chế tài và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bổ sung, kiện toàn phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại chỗ; tổ chức thực tập, xử lý các tình huống cháy, nổ theo phương án đã lập.

4. Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, sản xuất trong phạm vi quản lý thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên, các hộ tiêu thụ và người dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn PCCC; bố trí sắp xếp hàng hóa đảm bảo khoa học, không bố trí gần nơi có các hệ thống điện, lối đi, hành lang, cầu thang; chú trọng quản lý, kiểm tra an toàn sử dụng hệ thống điện sau thời gian làm việc, kinh doanh, sản xuất, việc sử dụng các nguồn lửa, nguồn nhiệt, nghiêm cấm các hành vi đun nấu, thắp hương, thờ cúng, hóa vàng sai quy định.

5. Từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an tỉnh tiến hành đợt tổng kiểm tra an toàn PCCC, trong đó tập trung vào các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa; các địa bàn trọng điểm và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao dễ phát sinh cháy, nổ lớn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCC. Tiến hành rà soát, củng cố phương án chữa cháy, CNCH xử lý tình huống cháy, nổ lớn và phức tạp; phương án tham gia chống bạo loạn, biểu tình, gây rối. Chủ động xây dựng phương án và bố trí lực lượng phương tiện phối hợp với các lực lượng chức năng thường trực đảm bảo tuyệt đối an toàn PCCC tại các điểm bắn pháo hoa, các chợ tết, khu vui chơi giải trí; khu vực lễ hội và các khu vực tập trung đông người. Đồng thời, tăng cường công tác thường trực chiến đấu cả về lực lượng và phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để kịp thời xử lý, có hiệu quả các vụ cháy, nổ xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

6. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện; giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định. / *HN*

*Nơi nhận:* *HN*

- Như trên;
- Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát PCCC & CNCH);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVNC<sup>Hào</sup>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quốc Văn**